

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH LÀO CAI
CÔNG ĐOÀN CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH

Lào Cai, ngày 11 tháng 9 năm 2024

Kính gửi:

- Công chức, người lao động trong Ngành thi hành án dân sự;
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh Lào Cai.

Trong những ngày qua, do ảnh hưởng cơn bão số 3 (bão Yagi) - cơn bão mạnh nhất trong nhiều thập kỷ qua đã để lại những hậu quả nặng nề về người và tài sản của người dân, trong đó có cơ quan, gia đình công chức, người lao động của các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Nhiều nhà ở, trụ sở cơ quan của các đơn vị bị ngập lụt, gây nhiều thiệt hại về tài sản của công chức, người lao động thuộc các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo Bộ Tư pháp, lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã kịp thời đề ra các biện pháp nhằm khắc phục một phần các khó khăn, thiệt hại do bão lũ gây ra và kịp thời thăm hỏi, động viên, giúp đỡ công chức, người lao động thuộc các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

Với tấm lòng chia sẻ, đồng cảm và yêu thương đồng bào sâu sắc cũng như sự chia sẻ, yêu thương đối với đồng chí, đồng nghiệp của mình; tiếp nối truyền thống tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no” bao đời nay vẫn là hình ảnh đẹp của nhân dân Việt Nam. Hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lời hiệu triệu đồng bào cả nước của các cấp, Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai kêu gọi công chức, người lao động trong ngành thi hành án dân sự và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh Lào Cai cùng chung tay ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc nói chung và công chức, người lao động thuộc các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lào Cai bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, để san sẻ những mất mát, khó khăn, phần nào hỗ trợ mọi người khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lào Cai, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh Lào Cai tham gia chung tay ủng hộ bằng hình thức sau:

Quyên góp qua hình thức chuyển khoản:

- **Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Lào Cai II:** Số tài khoản 880221503312.
Chủ tài khoản Nguyễn Thị Hệ (số điện thoại liên hệ: 0365503698- Đ/c Hệ - Phó Chi hội trưởng Hội chữ thập đỏ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai).

- **Nội dung chuyển tiền đề nghị ghi rõ:** Tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân; nội dung ủng hộ “Ủng hộ công chức, người lao động trong các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai khắc phục hậu quả thiên tai cơ Bão số 3 (YaGi)”.

Đối với Công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai: Ủng hộ tối thiểu 01 ngày lương (thực lĩnh).

Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai rất mong nhận được sự hưởng ứng, đồng hành, tham gia và lan tỏa mạnh mẽ của Công chức, người lao động trong ngành thi hành án dân sự, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh Lào Cai chung tay với Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai cùng hướng về đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra./.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH



Vũ Trường Trinh